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Guðrún Sif Guðbrandsdóttir

From: Ármann Viðar Sigurðsson
Sent: föstudagur, 31. maí 2019 08:39
To: annaei@mbl.is
Cc: Guðrún Sif Guðbrandsdóttir; Ólöf Kristín Daníelsdóttir
Subject: FW: Fyrirspurn frá mbl.is

Sæl 
 
Hér eru svör við fyrirspurn þinni. 
 

1. Já í lok árs 2008 var “Samþykkt um meðhöndlun úrgangs” staðfest í bæjarstjórn þar sem m.a. er kveðið á um 
að hefja flokkun á sorpi í sveitarfélaginu. Flokkun hófst svo í kjölfarið sumarið 2009. 

2. Sorpið er flokkað í þrjár tunnur. Brún fyrir lífrænt, græn fyrir plast, járn og pappa og svo grá fyrir almennt 
sorp sem er urðað. 

3. Er flokkað 
4. Já 
5. Allt sorp sem er urðað er keyrt til Blönduósar á urðunarstað. ca. 150 km. 
6. Ekki brennt. 
7. 2017 = 15.265.781 og 2018 = 17.174.085 

 

 
Bestu kveðjur 
 

 

Ármann Viðar Sigurðsson 
Deildarstjóri tæknideildar 
Beinn sími: 464 9115 / 8641491     
Netfang: armann@fjallabyggd.is 

Gránugötu 24 
580 Siglufjörður 
Sími: 464 9100  /  Fax: 464 9101 

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið 
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum 
hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar 
og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér. 

 
 

 

 

From: Guðrún Sif Guðbrandsdóttir  
Sent: 28 May 2019 15:01 
To: Ármann Viðar Sigurðsson <armann@fjallabyggd.is> 
Cc: Ólöf Kristín Daníelsdóttir <olofdan@fjallabyggd.is> 
Subject: FW: Fyrirspurn frá mbl.is 
 
Sæll Ármann 
 
Getur þú svarað þessari fyrirspurn ? 
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Kv.Guðrún Sif 
 

From: Anna Sigríður Einarsdóttir <annaei@mbl.is>  
Sent: mánudagur, 27. maí 2019 14:33 
To: Fjallabyggð <fjallabyggd@fjallabyggd.is> 
Subject: Fyrirspurn frá mbl.is 
 
Sæl,  
Ég er blaðamaður á mbl.is og er þessa dagana að vinna greinar um skoða sorphirðu og flokkunarmál. Því tengdu leita 
ég nú svara hjá sveitarfélögum landsins hvernig flokkun og sorphirðu sé háttað hjá þeim. 

1. Hefur sveitarfélagið sett sér stefnu varðandi flokkun á sorpi? 
2. Er sorp flokkað í sveitarfélaginu? Og að hve miklu leyti þá, er t.d. flokkað í plast, pappír, moltu o.s.frv. 
3. Ef sorp er ekki flokkað, hvaða ástæður liggja þá að baki því að það er ekki gert?  
4. Gerir sorphirðan sem sveitarfélagið nýtir sér þjónustu frá ráð fyrir flokkun?  
5. Þarf að flytja sorp til urðunar utan sveitarfélagsins og er það þá flutt langa vegalengd? 
6. Ef sorpið er brennt en ekki urðað, hvaða ástæður liggja þá að baki þeirri ákvörðun? 
7. Hver var kostnaður sveitarfélagsins af förgun sorps sl. 2 ár? 

 
Bestu kveðjur, 
 
 
Anna Sigríður Einarsdóttir 
Blaðamaður mbl.is 
mailto:annaei@mbl.is 
569 1124 
 


